

สุขภัณฑ์ผसानนวัตกรรมเพื่อสุขอนามัยจาก Villeroy & Boch



สุขภัณฑ์ผसानนวัตกรรมเพื่อสุขอนามัยจาก Villeroy & Boch

สุขอนามัยที่ดี ถือเป็นต้นทางแห่งสุขภาพกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรค พร้อมกับสุขภาพใจที่เป็นสุข ซึ่งสุขอนามัยที่เรามักจะนึกถึงก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการระวังสิ่งปนเปื้อนในอาหาร การรักษาความสะอาดของร่างกาย และการเฝ้าระวังเชื้อโรคใหม่ ๆ ที่นับวันจะยิ่งพัฒนาความอันตรายมากขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่มักจะหลงลืมนึกถึงกันไป คือ เรื่องของสุขอนามัยภายในห้องน้ำ ที่ถือเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด

การสร้างสุขอนามัยในห้องน้ำที่ดีสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการออกแบบ การชำระล้าง และนวัตกรรมเพื่อสุขอนามัย ซึ่ง “HYGIENE CHAMPION” นวัตกรรมแห่งสุขอนามัยใหม่ล่าสุดโดย “วิลเลอร์อย แอนด์ บอค” สุขภัณฑ์ระดับพรีเมียมจากเยอรมนี ถือเป็นตัวช่วยที่สามารถตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการ ทั้งด้านการออกแบบที่เรียบแต่หรูหรา และยังผसान 3 นวัตกรรมแห่งสุขอนามัยได้แก่

(1) Direct Flush : สุขภัณฑ์โดยส่วนใหญ่มักมีขอบช่องว่างส่วนใต้ริมขอบโถสุขภัณฑ์ ซึ่งเป็นจุดที่ยากต่อการทำความสะอาด จนอาจกลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคุณ และคนในครอบครัวได้ สุขภัณฑ์แบบไร้ขอบ (rimless design) ถือเป็นการออกแบบที่ช่วยตอบโจทย์ด้านการทำความสะอาดที่ทำให้สามารถทำความสะอาดได้ในทุกซอกมุม ช่วยลดการสะสมของคราบสิ่งสกปรกและแบคทีเรีย และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการชำระล้างได้อย่างทั่วถึง

(2) AntiBac : นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้มากกว่า 99.9 % โดยการผसान AntiBac (ซิลเวอร์ไอออน) ลงไปในเนื้อเซรามิกและฝารองนั่ง ทำให้มั่นใจได้ว่าสุขภัณฑ์และฝารองนั่งสะอาด และปลอดภัยไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำยาทำความสะอาดสำหรับการชำระล้างสุขภัณฑ์อีกด้วย

(3) Ceramic Plus : นอกจากการผसानเทคโนโลยี AntiBac ลงในเนื้อผลิตภัณฑ์แล้ว ยังเพิ่มความมั่นใจอีกขั้นด้วยการเคลือบผิวสุขภัณฑ์ด้วยสารเคลือบผิวพิเศษ ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของวิลเลอร์อย แอนด์ บอคที่จะช่วยลดการกระจายตัวของของเหลวต่าง ๆ ทำให้เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และยังทนต่อการขีดข่วนจากอุปกรณ์ทำความสะอาดต่าง ๆ ช่วยทำให้อายุการใช้งานของสุขภัณฑ์ให้คงความสวยงามได้ยาวนานขึ้นอีกด้วย

ต่อจากนี้หากจะเลือกซื้อสุขภัณฑ์ใหม่ อย่าลืมมองหาสุขภัณฑ์จากที่การันตี “HYGIENE CHAMPION” โดย “วิลเลอร์รอย แอนด์ บอค” เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คุณและคนในครอบครัวที่คุณรักจะมีสุขอนามัยที่ดีอย่างแน่นอน